

บทสัมภาษณ์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ในหัวข้อ: “สอบถามได้ความว่า...”

แหล่งที่มา: วารสารเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน พฤษภาคม 2546
(หน้า 10 – 13)

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ปี 1 ทุกคนนะคะที่สามารถสอบแข่งขันจนประสบความสำเร็จสามารถเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จนได้ แต่อย่างไรก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนให้มากๆ นะคะ เพื่ออีก 4 ปีข้างหน้า น้องจะได้ก้าวออกไปด้วยความภาคภูมิใจ

สำหรับวารสารเกียรติฉบับนี้เราจะขอแนะนำให้น้องๆ รู้จักกับผู้บริหารท่านหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา ซึ่งท่านผู้นี้มากไปด้วยความสามารถหลากหลายด้านเลยที่เดียวละคะ

สอบถามได้ความว่า...ผู้บริหารท่านนี้ก็คือ ดร.สุชาติ แย้มเม่น อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์ท่านอย่างเป็นกันเอง แม้ว่าอาจารย์จะไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไรก็ตาม เนื่องจากอาจารย์เป็นทั้งผู้บริหารและยังเป็นอาจารย์สอนรายวิชาต่างๆ มากมายในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

? ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยคะ

♥ ผมอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผมเริ่มเข้ารับราชการที่ในปี พ.ศ.2539 ขณะนั้นยังเป็นโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ผมได้มีโอกาสช่วยงานคณะฯ ในหลายๆ เรื่องร่วมกับคณะผู้บริหารขณะนั้น และผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสได้ทำงานในหน้าที่ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์คนแรกของคณะฯ จนถึงปี พ.ศ.2539 ผมได้รับทุนรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ณ Vanderbilt University จบทางด้าน Electrical Engineering กลับมาจากลาศึกษาต่อเมื่อปีพ.ศ. 2544 กลับมาได้สักพักหนึ่งก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านคณบดีและท่านอธิการบดีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 ได้รับหน้าที่กำกับดูแลงาน ด้านบริหารวิชาการและกิจการนิสิต จนถึงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้เปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารจนถึงปัจจุบัน

? อาจารย์เคยทำงานจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ ก่อนที่จะมารับราชการอยู่ที่นี้

♥ ผมเริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2531 เป็น Shift Supervisor ที่โรงงานผลิตหลอดยาสีฝั้นคอลเกต และเป็นผู้ติดตั้งระบบ PLC (Programmable Logic Control) สำหรับโรงงานแป้งเด็ก แคร้ของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่สักกระยะหนึ่งแล้วก็มาทำงานเป็นวิศวกรประจำส่วนผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง และวิศวกรประจำโครงการขยาย โรงงานแกงค้อยของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (มหาชน) จำกัด ตามลำดับ ต่อมาในปี 2536 - 2537 เป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทอโต้ ซีสเต็มเทคโนโลยี จำกัด และมารับราชการอยู่ที่นี้

? ความแตกต่างในการทำงานทั้งระบบเอกชนและระบบราชการเป็นอย่างไรบ้างคะ

♥ ผมว่าในปัจจุบันระบบราชการก็มีการปรับตัวการทำงานให้คล้ายคลึงกับระบบเอกชนคือทุกอย่างต้องมีเป้าหมาย มีมาตรฐานควบคุมด้านคุณภาพพร้อมทั้งตรวจสอบ และประเมินผลงานได้

? ตอนนี้อาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างคะ

♥ งานสอนที่ผมรับผิดชอบก็มีสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วิชาระบบควบคุม วิชาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และเป็นอาจารย์สอนให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย สอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปช่วยสอนทางคณะเกษตรฯด้วยครับ สอนร่วมในสาขาวิชาการพัฒนาการแปรรูปอาหารสำหรับปริญญาโทสาขาวิชาอุตสาหกรรม พร้อมกับสอนระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ) อีกด้วย

? ทางด้านวิจัยล่ะคะ ตอนนี้อาจารย์ทำอะไรหรือเปล่า?

♥ ผมได้ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ปี 2545 ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค L_7 -Norm ในการประมาณการข้อมูลดิสครีต นอกจากทำวิจัยแล้วยังทำโครงการที่บริการชุมชนอีกมากมาย อาทิเช่นโครงการการจัดการระบบจัดเก็บสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานเกษตรบ้านกว้าง โครงการการจัดการระบบสารสนเทศสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดเปรมชัยอุตสาหกรรมอีกโครงการหนึ่งคือโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชัยเฟอร์นิเทค ผมมีทั้งงานวิจัย งานสอน และงานบริการสังคมรวมทั้งงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมงานรดน้ำดำหัว วันทำบุญผมก็ไปทำบุญเพื่อพยายามทำจิตใจให้บริสุทธิ์หรือเบิกบาน

? รับผิดชอบงานเยอะขนาดนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์แบ่งเวลาในการทำงานอย่างไรคะ

♥ ทุกวันนี้หะครับ ผมทำงานตามเวลาที่เขาให้มา คิดอย่างเดียวว่าทำให้มันเสร็จทุกอย่าง ตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายกล่าวคือ การแบ่งเวลาของผมยืดหยุ่นได้แต่ทำให้เสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้ การดูแลตัวเองก็ออกกำลังกายบ้าง ส่วนใหญ่จะวิ่ง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

? รู้สึกอย่างไรต่อคณะฯ โดยภาพรวมบ้างคะ

♥ ผมรู้สึกดีครับ รู้สึกว่าคณะฯ เจริญเติบโตตามสเต็ป มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

? คติประจำใจของอาจารย์ล่ะคะคืออะไร

♥ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

? มีอะไรจะฝากถึงน้องๆ นิสิตบ้างคะ ถือว่าอาจารย์เป็นคน que ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

♥ จุดสำคัญที่สุดผมคิดว่า การรู้จักตัวเอง การค้นคว้า การค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุดว่าตัวเองต้องการอะไร ชอบอะไร มุ่งไปในสิ่งนั้นอย่างรู้เท่าทัน และตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม แล้วคุณจะได้รับผลสำเร็จในชีวิตเอง

เป็นอย่างไรบ้างคะได้อ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ท่านนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ บ้างไม่มากนักน้อยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

